

## 6.นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เพื่อทำนุบำรุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงราย ให้ดำรงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป ได้ดำเนินการ ดังนี้

**6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศาสนา จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองเชียงราย และชนเผ่าที่หลากหลาย ซึ่งจะนำไปสู่การสืบทอดมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อย่างยั่งยืนตลอดไป

**6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศาสนา จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองเชียงราย และชนเผ่าที่หลากหลายซึ่งจะนำไปสู่การสืบทอดมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อย่างยั่งยืนตลอดไป

**6.2 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและศาสนสถาน**โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองเชียงราย สู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art & Culture)



## โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2560

**หลักการและเหตุผล** ปัจจุบันสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะสงฆ์จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีทำงานจากการคิดแยกส่วนมาเป็นแบบบูรณาการมุ่งภารกิจร่วมกัน ระดมพลังร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เป็นผู้ปกครองวัดในเขตปกครองของตนอย่างใกล้ชิดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการกิจการพระศาสนาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ การสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปในเชิงรุก โดยมุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นหลัก

ในการนี้ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนได้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงราย ขึ้น

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการวัดและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นความรู้การบริหารจัดการวัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพุทธศาสนิกชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน



นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 31 ปี ฉลองตราตั้งรองเจ้าอาวาสวัดแม่ฮ้อใน ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย และฉลองตราตั้งพระฐานานุกรมในพระอุดมบัณฑิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ที่ พระใบฎีกา ปุณณะพัทธ์ เสฎฐเมธี โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ นายบรรเจ็ด ภูสมศรี ประธานฝ่ายฆราวาส และทำหน้าที่อ่านตราตั้งพระฐานานุกรม เมื่อ 28 มี.ค.60 ณ วัดแม่ฮ้อใน มีพุทธศาสนิกชน และ คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก



นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย เป็นประธานในพิธี “อบจ. เชียงราย สอมบุญหล่อเทียนพรรษาและสืบสานประเพณีอันดีงามให้ดำรงคงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป” ณ สำนักงาน อบจ. เชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมในพิธี



นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงราย ร่วมพิธี ดำหัวสระเกล้าพญามังรายมหาราช เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย โดยนายณรงค์ศักดิ์อ่านถวายนามคำกล่าวสดุดีพญามังรายมหาราช ถวายพานพุ่มดอกไม้ วางพวงมาลัยดอกไม้สดและสร่งน้ำพระรูปปั้นจำลองพญามังรายมหาราช ก่อนขึ้นคล้องมาลัยบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ ต่อจากนั้น หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 18 อำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทยอยถวายพานพุ่มดอกไม้ และสร่งน้ำ



นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย วางพวงมาลัยดอกไม้สดและสร่งน้ำพระรูปปั้นจำลองพญามังรายมหาราช



## โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

**หลักการและเหตุผล** ประเพณีสงกรานต์ (ป่าเวณีปีใหม่เมือง) วันที่ 13 – 15 เมษายนทุกปีนั้น เป็นประเพณีที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของสังคมไทยมาแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งประเพณีสงกรานต์มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ ในเรื่องการฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย และการประกอบกิจกรรมที่แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและบุพการี รวมทั้งการประกอบพิธีทางศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตร การเข้าวัดฟังธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ในปัจจุบันนี้ ที่เห็นได้ชัดและเป็นกิจกรรมหลักคือ การถวายน้ำแด่พระสงฆ์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ และบุคคลสำคัญ การทำบุญตักบาตร การเล่นน้ำสงกรานต์และการละเล่นต่าง ๆ และเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสงกรานต์เพิ่มเติมด้วย เช่น การประกวดแห่สงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ต่อการส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้กำหนดนโยบายหลักโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ หรือป่าเวณีปีใหม่เมืองนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 หน้า 120 ข้อ 1.1.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 จึงได้จัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขึ้น

### วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่อเป็นกิจกรรมให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เชิงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย



นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณและบุคคลสำคัญที่ปฏิบัติงานให้กับ อบจ.เชียงราย

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ และมอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล รางวัลผู้สูงอายุ 80 ปีย่างแจ้ว รางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดีเด่น โดยมีผู้สูงอายุทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกว่า 700 คน ในการนี้นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย ผู้บริหารและผู้มีเกียรติประกอบพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสปีใหม่เมืองด้วย



### โครงการช่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ชชาติพันธุ์ และอาเซียน

**หลักการและเหตุผล** องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงคุณค่าเรื่องภูมิหลังของท้องถิ่น พัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ชนชาติพันธุ์ ที่เชื่อมโยงและหล่อหลอมกันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงให้การสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงรายให้อยู่คู่บ้านเมืองและให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเห็นความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำโครงการช่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ชชาติพันธุ์และอาเซียน ขึ้น

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเชียงราย จำนวน 17 ชนเผ่า เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ต่าง ๆ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายแก่เด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย



## โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา

**หลักการและเหตุผล** อักษรธรรมล้านนา หรือตัวเมือง เป็นอักษรที่สำคัญ การกำเนิดอักษรธรรมล้านนาก็คล้ายกับการ กำเนิดอักษรทั้งหลาย คือ ปรับปรุงจากอักษรที่มีอยู่เป็นระบบมาแล้ว คือ อักษรมอญ หลักฐานเกี่ยวกับ การกำเนิดอักษรธรรมล้านนาไม่ปรากฏ หลักฐานอักษรธรรมล้านนาเก่าที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบัน คือ จารึกลานทอง พบที่สุโขทัยจารึกได้ระบุดัศกราชไว้ตรงกับ พ.ศ. 1919 การเขียนอักษรธรรมล้านนา หรือ ตัวเมือง มักใช้จารบนคัมภีร์ใบลาน พับสา เอกสารโบราณ โดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา เช่น ตำราภาษาบาลี ชาดก เรื่องราวการกัลปนาสิ่งของแก่วัด นอกจากนั้นยังใช้บันทึกเอกสารต่างๆ อัน เกี่ยวเนื่อง ในพุทธศาสนา ตำราโหราศาสตร์ ตำราแพทย์ บทกวีนิพนธ์ และคร่าวขอ แต่การใช้อักษรธรรมล้านนามักจะขาดช่วงหรือชะงักไป บ้างตามความผันผวนของเหตุการณ์ บ้านเมืองแต่ก็ยังสามารถสืบทอดกันตลอดมาได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2483 เมื่อมีการ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3 ว่าด้วย ภาษาและหนังสือกับหน้าที่พลเมือง ห้ามการเรียนการสอนอักษร ท้องถิ่น การใช้อักษร ธรรมล้านนาจึงหยุดชะงักไปเป็นเวลานาน ประกอบกับความแพร่หลายในการใช้ อักษรไทยปัจจุบันของสื่อมวลชนทุกแขนง การใช้ อักษรธรรมล้านนาจึงเสื่อมลงตามลำดับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของของ การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ การอ่านเขียนภาษาล้านนา เพื่อให้ลูกหลานชาวล้านนาได้สืบทอด จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟู และสืบสานภาษาล้านนา ขึ้น

**วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นการฟื้นฟูและสืบสานให้มีการเขียนการพูดภาษาล้านนาอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน วัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงรายให้สอดคล้อง กับนโยบายของกระทรวง วัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ 8 จังหวัด ให้เป็นมรดกโลก และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้คนเชียงราย ได้รู้ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา ที่จะต้องสืบทอดสู่ลูกสู หลานต่อไปในอนาคต





## โครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ

**หลักการและเหตุผล** จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีความสำคัญและทรงคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Cultural Heritage) อาทิ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม หรือตัวแทนของความงดงาม และเป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาอันยิ่งยวด เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง อันเป็นที่รู้จักกันในนาม “ศิลปะและล้านนา จังหวัดเชียงราย”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะให้การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป และให้การสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงรายให้อยู่คู่บ้านเมืองและให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเห็นความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ขึ้น

**วัตถุประสงค์** เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการอบรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นเชียงราย

